

สรุปข่าวประจำวัน 15-21 กันยายน 2564

กรมการข้าวรับรองข้าวพันธุ์ใหม่ 4 สายพันธุ์

กรมการข้าวรับรองข้าวพันธุ์ใหม่ 4 สายพันธุ์ ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว ชูจุดเด่นคุณค่าสารอาหารดี ให้ผลผลิตสูง และทนทานต่อโรค

นายอชาว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าวมีมติรับรองข้าวพันธุ์ใหม่ 4 พันธุ์ ได้แก่ กข89 กข91 ขาหนี117 และดำดาช20

ทั้งนี้ ข้าวพันธุ์ กข89 เป็นผลงานการพัฒนาจากศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี มีลักษณะเด่นคือ เป็นข้าวขึ้นน้ำ มีศักยภาพยืดปล้องขึ้นน้ำได้ดี ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 450 กิโลกรัมต่อไร่ พื้นที่แนะนำในการปลูกคือ พื้นที่นาชลประทานมากกว่า 100 เซนติเมตร น้ำท่วมซึ่งระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป มีช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวปลายเดือนธันวาคม โดยเฉพาะเขตพื้นที่นาข้าวขึ้นน้ำในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก หรือสถานที่ที่มีนิเวศใกล้เคียงกัน

ส่วนพันธุ์กข91 จากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มีลักษณะเด่นคือ เป็นข้าวเจ้าขนาดเมล็ด ปานกลาง ไม่ไวต่อช่วงแสง มีปริมาณอมิโลสต่ำเพียงร้อยละ 18.49 ด้านทนทานต่อโรคไหม้ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 763 กิโลกรัมต่อไร่ และมีศักยภาพการให้ผลผลิตในแปลงนาเกษตรกร 1,100 กิโลกรัมต่อไร่ เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง

สำหรับข้าวพันธุ์ ขาหนี117 เป็นข้าวนาที่สูง จากศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง มีลักษณะเด่นคือ เป็นพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตดี มีศักยภาพให้ผลผลิตสูงสุดถึง 783 กิโลกรัมต่อไร่ ในสภาพนาที่ความสูงระดับทะเลปานกลาง 700 – 1,000 เมตร ค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้ คุณภาพการสีดีมาก ไม่ตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน เหมาะสำหรับสภาพการทำนาบนพื้นที่สูง มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ที่สำคัญคือมีคุณค่าทางอาหารในปริมาณสูงกว่าข้าวทั่วไปจึงเหมาะสมเป็นแหล่งอาหารทางสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้จุลินทรีย์ในลำไส้ทำงานได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ข้าวเหนียวใหม่คือ ดำดาช 20 จากศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช) มีลักษณะเด่นคือ เป็นข้าวเหนียว เยื่อหุ้มเมล็ดสีดำ คุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เหมาะสำหรับการนำไปแปรรูปเป็นอาหารว่าง และแปรรูปเป็นขนมในงานประเพณีต่างๆ ให้ผลผลิตสูงเมื่อปลูกในสภาพไร่แซมยางพาราเฉลี่ย 407 กิโลกรัมต่อไร่ คุณภาพการสีดีมากให้เปอร์เซ็นต์ตันข้าว 60.7 เปอร์เซ็นต์ และเหมาะสำหรับปลูกในสภาพไร่ ปลูกแซมยางพารา และปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่ อายุ 1-3 ปีในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง

ที่มา สำนักข่าวไทย

"กข79" มาแรง "โรงสี-ชาวนา" ทำข้าวถุงขายตรงสู่ผู้บริโภค

ตลาดข้าวถุง 2 หมื่นล้านแข่งดุ "โรงสี-ชาวนา" เปิดเกมสู้ทำข้าวถุง "กข79" พันธุ์พื้นนุ่ม ขายตรงสู่ผู้บริโภค "สุพรรณโรซ์" เผยราคาไม่แรง แต่คุณภาพระดับข้าวหอมมะลิ ขณะนี้เองใหม่ "ข้าวนุ่มทุ่งชาญ" ชาวนาตัวจริง ปลูกคนกำแพงกินข้าวกำแพง

ตลาดข้าวบรรจุถุงในแต่ละปีมีมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท แต่ในปีประเทศไทย รวมทั้งโลกเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส "โควิด-19" จึงทำให้นักท่องเที่ยว การส่งออกข้าวมีปัญหา ดังนั้นจะเห็นว่าโรงสีและชาวนามีการปรับตัวกันมากขึ้นจนเห็นภาพชัดเจน เน้นพึ่งพาตนเองขายข้าวตรงสู่ผู้บริโภค

ล่าสุดน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัว นายสานิตย์ จิตต์นุพงศ์ ประธานยุทธศาสตร์ สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" กลุ่มเกษตรกร GAP ชาวนวลักษณ์ ภายใต้โครงการชาวนโมเดล ผนึกพันธมิตรโรงสีทำเอ็มโอยูขายข้าวพันธุ์ "กข79" ซึ่งเป็นพันธุ์ที่กรมการข้าวรับรองพันธุ์ข้าวในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ขายออกไปแล้วเป็นราคาที่พอใจมากพ่วงแรกขายไป 30 ตัน ราคา 7,000 บาท ต่อตันขึ้นไป ตามความชื้น

"ราคา ณ หน้าโรงสี ประมาณ 7,500-7,600 บาท หักค่าขนส่งจากจังหวัดกำแพงเพชรไปโรงสีจังหวัดสุพรรณบุรี หักค่าใช้จ่ายค่าขนส่งประมาณ 400 บาท จะเหลือค่าข้าวประมาณ 7,100-7,200 บาท โดยจะส่งข้าวเปลือกให้ซื้อขายปกติ แต่ถ้าหากทางกลุ่มต้องการที่จะซื้อข้าวสาร กข79 กลับมาบรรจุถุงขายแบรนด์ "ข้าวนุ่มทุ่งชาณุ" ทางโรงสีจะแจ้งล่วงหน้า 15 วัน ส่วนเรื่องถุง ทางกลุ่มก็จะออกแบบใหม่ โรงสีจะส่งไปจัดการให้ เพราะทางกลุ่มไม่มีความรู้ จึงได้ซื้อแบรนด์ "ข้าวนุ่มทุ่งชาณุ" ถุงละ 5 กิโลกรัม ราคา 119 บาท สุ่วโควิด19"

แบรนด์ "ข้าวนุ่มทุ่งชาณุ" เป็นข้าวพันธุ์ กข79 มีปริมาณอมิโลสต่ำ 18.82% ข้าวจึงมีความอ่อนนุ่ม มีกลิ่นหอมอ่อนๆ รับประทานง่าย ใกล้เคียงข้าวหอมดอกมะลิ 105

เช่นเดียวกับ นายวินิจ เล่าห์ทวีรุ่งเรือง ผู้จัดการ หจก.ต.ทวีรุ่งเรือง (1992) จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายข้าวสุพรรณบุรี กล่าวว่า "ตลาด กข79" ตลาดข้าวนุ่ม คนไทยเริ่มมีความนิยมรับประทานไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยทางราชการก็จะนำมาแทนที่ตลาดข้าวหอมพวง หรือข้าวหอมมะลิเวียดนาม หรือข้าวหอมจัสมิน ที่ชาวนานิยมปลูกอยู่ช่วงหนึ่ง จึงทำให้ข้าวชนิดนี้ที่หวังที่จะให้ชาวนานิยมปลูกแทน

"กข79" คุณสมบัติการหุงอยู่เหนือกว่า "ข้าวหอมจัสมินเวียดนาม" รวมทั้งราคาข้าวเปลือกและราคาข้าวสารด้วย แต่ด้วยคุณสมบัติที่ไม่มีกลิ่นหอม ราคาจะด้อยกว่า "ข้าวหอมปทุมธานี" ซึ่งตอนนี้สถานะ "กข79" มีที่ยืนแล้ว คาดว่าในอนาคตความนิยมจะมากขึ้น แต่ถ้าปลูกกันมาก ราคา ก็จะปรับลดลงตามกลไกตลาด ย้อนไปเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว "ข้าวจัสมินเวียดนาม" หรือ "ข้าวหอมพวง" ราคาสูงกว่าข้าวเปลือกเจ้าทั่วไป แต่เมื่อปลูกกันมากตอนนี้ราคาเท่ากันแล้ว

นายวินิจ กล่าวอีกว่า "กข79" จะไม่มีทางไปผสมกับข้าวชนิดแข็งเด็ดขาด เพราะตำแหน่งราคาเหนือกว่า "ข้าวจัสมินเวียดนาม" เหนือกว่า "ข้าวเจ้า" ทั้งข้าวเปลือกและข้าวสาร ด้วยของแพงกว่า จะไม่นำข้าวแพงกว่าไปผสมกับข้าวราคาถูก ส่วนจัสมินที่ราคาเท่ากับข้าวธรรมดา ก็ยอมรับว่าบางจุดไม่มีโรงสีไหนรับซื้อ ตลาดกลางรับซื้อแล้วนำไปผสมมาขายโรงสีโดยตรงมาขายเป็นข้าวแข็ง พอโรงสีตีแปรโดยไม่รู้ว่ามีส่วนจัสมินผสม ปลายข้าวที่นำไปใช้ผลิตเส้นหมี่ เส้นก๋วยเตี๋ยวจะมีปัญหา

"กข79" รับซื้อปกติแล้ว มีทั้งชาวนา ลานข้าว และโรงสีบางโรงก็นำมาขาย ประกอบกับที่โรงสีทำการตลาดด้วย จึงรับซื้อข้าวในราคาที่สูงกว่าโรงสีทั่วไป ยังเป็นตลาดไม่ใหญ่มากนัก เพิ่งจะเริ่ม และทำข้าวแบรนด์ด้วย แล้วใส่ในแบรนด์ได้ ก็สร้างแบรนด์ใช้ "ข้าวหอมสุพรรณ" หรือ "สุพรรณ ไรซ์" บรรจุถุงสีน้ำเงิน จะแพงกว่าข้าวหอมพวง 5 บาท ส่วนข้าวหอมพวงหรือ จัสมินไรซ์ บรรจุถุงสีเขียว 55 กก. ราคา 85-90 บาท ถ้ากข43 บรรจุถุงสีแดง 5 กก. 125 บาท นี่เป็นทางเลือกใหม่ ทั้งชาวนาและผู้บริโภค"

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

“ธนสรโรซ์” คว่ำตลาดอิรักอีกรอบ 4 หมื่นตัน ส่งมอบ 25 ก.ย. นี้

“ธนสรโรซ์” กวาดตลาดอิรักอีกรอบ 44,000 ตัน เตรียมส่งมอบ 25 ก.ย.นี้ ส่งผลให้ 2 เดือนส่งออกเฉียดแสนตัน ยังมั่นใจมีคำสั่งซื้อต่อเนื่องถึงสิ้นปี ช่วยดันราคาข้าวเปลือกขยับ

วันที่ 17 กันยายน 2564 นายศุภชัย วรอธิษฐานการณ ประธานกรรมการ บริษัท ธนสรโรซ์ จำกัด เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า บริษัทได้รับคำสั่งซื้อ ข้าวขาว 100% จากอิรัก ปริมาณ 44,000 โดยหลังจากนี้เตรียมส่งมอบลงเรือในวันที่ 25 กันยายน 2564 นี้ ทั้งนี้ถือเป็นการรับคำสั่งซื้อบักล็อตเป็นครั้งที่ 2 นับจากที่ส่งมอบเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ปริมาณ 44,000 ตัน ทำให้ 2 เดือนนี้ บริษัทส่งออกให้อิรักไปแล้ว รวม 88,000 ตัน ถือเป็นการฟื้นตลาดอิรักครั้งแรกในรอบ 7 ปีของไทย

“ผมคิดว่าถ้าไม่ติดอะไร เขาจะซื้อต่อเนื่องเรื่อยๆ เพราะเขาใช้ข้าวเยอะ ซึ่งตอนนี้แม้จะเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ยังไม่ออกสู่ตลาด แต่บริษัทมีการซื้อข้าวสต็อกครบ 44,000 ตัน และเหลือขายอีกประมาณ 30,000 ตัน”

ส่วนระดับราคาจำหน่ายนั้น นายศุภชัย กล่าวว่า ทางอิรักมีความต้องการข้าวจึงให้ราคาสูงเทียบเท่ากับการซื้อรอบที่ผ่านมา

“ขณะนี้ในช่วงปลายฤดูกาล ทำให้ราคาข้าวเปลือก ในตลาดเริ่มปรับระดับราคาสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ราคาที่บริษัทส่งออกเป็นข้าวที่สต็อกไว้แล้วจึงได้ระดับราคาต้นทุนเดิม”
ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เวสต์แบงก์ซี โลกร้อนทำผลผลิตเกษตรลดลง อีก 20 ปี ข้าวร่วง 5.3%

ธนาคารโลกชี้ อีก 20 ปี ผลผลิตข้าวลดลง 5.3% ปัจจัยสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทำอุณหภูมิสูงขึ้นแหล่งน้ำลดลง ซีรีส์ส่วนวันที่อากาศร้อนของไทยจะมีสูงถึง 160% ด้าน สศก. ตระหนักปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเร่งระดมแก้-ป้องกันเชื้อรับมือผลกระทบได้

World Bank Thailand เผยแพร่รายงานฉบับล่าสุด เรื่อง รายงาน ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของไทย ปี 2564 [Climate Risk Country Profile: Thailand (2021)] จัดทำโดยธนาคารโลก (World Bank) และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย หรือ Asian Development Bank: ADB ซึ่งเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำคัญส่วนหนึ่งระบุว่าสภาพอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลงมีผลต่อภาคเกษตรมีอิทธิพลต่อประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตอาหาร

โดยผลทางตรงคืออุณหภูมิที่สูงขึ้น ส่วนผลทางอ้อมก็คือปริมาณแหล่งน้ำจะลดลงและฤดูกาลต่างๆผันแปร ,แร่ธาตุในดินที่จะเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังมีเรื่องของแมลงและโรคพืชต่างๆหรือแม้แต่การเกิดขึ้นของสายพันธุ์ใหม่ๆมารุกรานพืชผล รวมไปถึงพื้นที่เพาะปลูกที่จะลดลง

ในระดับนานาชาติพบว่า สภาพอากาศเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเสียหายของผลผลิตต่อไร่ แม้ว่าจะมีการปล่อยมลพิษในสัดส่วนที่ต่ำก็ตาม โดยรายงานในแบบเดียวกันนี้ ได้ประเมินว่า ผลผลิตข้าวโพดต่อไร่จะลดลง 5-6% บนพื้นฐานที่ข้อตกลงปารีสระบุไว้ว่า อุณหภูมิโลกจะเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.5 องศาเซลเซียส

รายงานระบุว่าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากผลผลิตการเกษตรมีส่วนสำคัญต่อท้องถิ่น โดยพบว่า ปริมาณฝนตกระหว่างการเพาะปลูกข้าว คือ ก.ย.-ต.ค. มีสัดส่วนลดลง ขณะที่อุณหภูมิลบเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีผลต่อปริมาณผลผลิตข้าว

จากการศึกษาพบว่าปริมาณฝนตกจะลดลงราว 10% ในอีก 60ปีข้างหน้าหรือราวปี 2080 ภายใต้สมมติฐานการปล่อยมลพิษสัดส่วน 8.5 (RCP 8.5) และปริมาณน้ำต่อการเพาะปลูกจะลดลงราว 29% ในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้นคำแนะนำสำหรับประเทศไทยคือต้องสามารถที่จะเผชิญกับการลดลงของผลผลิตข้าวในสัดส่วน 5.3% ช่วงปี 2041-2050 หรืออีก 20 ปีจากนี้ ภายในการเทียบกับฐานปี 1991-2000

“ท่ามกลางผลผลิตที่ลดลงขณะที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงกว่า 35 องศาเซลเซียสในแต่ละวัน โดยจำนวนวันที่อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นถึง 160% ซึ่งจะเป็นวันที่ร้อน ในอีก 20 ปีจากนี้หรือ 2080-2099 ภายใต้สมมติฐานการปล่อยมลพิษในระดับสูงสุด จึงคาดการณ์ได้ว่าผลผลิตการเกษตรจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน”

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ติดตามปัญหาภาวะโลกร้อนมาอย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมสำหรับเรื่องนี้เอาไว้ ส่วนหนึ่งเพราะภาคเกษตรมีการใช้น้ำในการประกอบกิจกรรมจำนวนมาก ปริมาณฝนที่ลดลง หรือ ฝนตกผิดฤดูกาลจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและรายได้เกษตรกร

ดังนั้นในส่วน of ข้าว จึงมีการปรับปรุงพันธุ์ใช้น้ำน้อย รวมทั้งปรับแผนวิธีการ จากนาหว่าน นาดำ ที่ใช้น้ำมาก ก็จะปลูกหยอดหลุม ปล่อยน้ำสลับแห้ง รวมทั้งปรับแผนการเพาะปลูก บางพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เปลี่ยนไป ที่สำคัญได้สนับสนุนให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อลดต้นทุน ลดการใช้แรงงาน รวมทั้งลดการเผาทำลายตอซัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างก๊าซเรือนกระจก

“ในกรณีที่ธนาคารโลกระบุผลกระทบต่างๆอาจจะอยู่บนพื้นฐานที่ทุกคนไม่ทำอะไรเลย ก็เป็นไปได้ที่ผลกระทบจะรุนแรง ตามนั้น แต่ ปัจจุบัน ทุกฝ่าย ทุกองค์กร ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เชื่อว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจไม่รุนแรงขนาดนั้น และการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพยากรณ์การเพาะปลูกจะช่วยให้ความเสียหายต่างๆลดลง เช่น การใช้ปักดำ”

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

XX

เวียดนาม

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการข้าวมีมากขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 410-420 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 400 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม ภาวะอุปทานข้าวในช่วงนี้ยังคงประสบปัญหาจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และข้อจำกัดในการขนส่งสินค้าที่เป็นผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ในหลายพื้นที่ในช่วงที่ยังคงมีสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ขณะที่ผู้ส่งออกก็กำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้านการขนส่งสินค้าและการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือด้วย

The Oceanic Agency and Shipping Service รายงานว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 1-17 กันยายน 2564 จะมีเรือบรรทุกสินค้า (breakbulk ships) อย่างน้อย 8 ลำ เข้ามารองรับสินค้าข้าวที่ทำเรือ Ho Chi Minh City (HCMC) Port เพื่อรับมอบข้าวประมาณ 88,200 ตัน

กรมศุลกากรเวียดนาม (the Customs Department) รายงานว่า ในเดือนสิงหาคม 2021 เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 499,033 ตัน มูลค่าประมาณ 243.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ

487.6 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยปริมาณส่งออกลดลงประมาณ 17.4% มูลค่าส่งออกลดลงประมาณ 19.9% และราคาส่งออกเฉลี่ยลดลงประมาณ 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2021 ที่ผ่านมา ปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณ 7.37% และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณ 1.32% แต่ราคาส่งออกเฉลี่ยลดลง 7.42% ตามลำดับ (เดือนกรกฎาคม 2021 เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 464,792 ตัน มูลค่าประมาณ 240.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 526.7 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

ในช่วง 8 เดือนแรกของปี (มกราคม-สิงหาคม 2564) มีการส่งออกข้าวจำนวน 3,986,084 ตัน มูลค่าประมาณ 2,128.835 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 534 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยปริมาณและมูลค่าส่งออกลดลงประมาณ 13.42% และ 5.48% แต่ราคาส่งออกเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 9.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในเดือนสิงหาคม 2021 เวียดนามยังคงส่งออกข้าวไปประเทศฟิลิปปินส์ 274,599 ตัน (มูลค่าประมาณ 133.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นประมาณ 55% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ขณะที่การส่งออกไปยังประเทศจีนมีจำนวน 91,010 ตัน (มูลค่าประมาณ 38.13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นประมาณ 45.6% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียจำนวน 30,295 ตัน (มูลค่าประมาณ 13.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นประมาณ 94.6% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปยังประเทศไต้หวันมีจำนวนเพียง 750 ตัน (มูลค่าประมาณ 0.403 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ลดลงประมาณ 99% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ตลาดสำคัญที่เวียดนามส่งออกข้าวในช่วง 8 เดือนแรกของปี (มกราคม-สิงหาคม 2564) ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเวียดนามส่งออกประมาณ 1,543,308 ตัน มูลค่าประมาณ 798.255 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณลดลง 10.2% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 0.08% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 38.72% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด และ 37.5% ของมูลค่าการส่งออกข้าวทั้งหมด ตามลำดับ ตามด้วยประเทศจีนประมาณ 733,862 ตัน มูลค่าประมาณ 376.138 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 36.87% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 18.68% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 18.41% และ 17.67% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ ประเทศกาน่าประมาณ 406,808 ตัน มูลค่าประมาณ 239.811 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 13.2% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 27.77% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10.21% และ 11.26% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) ประเทศไต้หวันประมาณ 267,049 ตัน มูลค่าประมาณ 136.194 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 22.3% และมูลค่าลดลง 12.85% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 6.7% และ 6.4% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) ประเทศมาเลเซียประมาณ 196,968 ตัน มูลค่าประมาณ 100.938 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าลดลง 56.27% และ 47.53% เมื่อเทียบกับปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4.94% และ 4.74% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

สิงคโปร์ประมาณ 83,810 ตัน มูลค่าประมาณ 48.482 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 13.9% และ 20.05% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 2.1% และ 2.28% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) ฮ่องกงประมาณ 54,263 ตัน มูลค่าประมาณ 33.237 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 1.3% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 8.32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1.36% และ 1.56% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) บังกลาเทศประมาณ 52,916 ตัน มูลค่าประมาณ

32.006 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 9,332.4% และ 10,984.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1.33 % และ 1.5% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) อินโดนีเซีย ประมาณ 33,802 ตัน มูลค่าประมาณ 16.817 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 47.95% และมูลค่าลดลง 53.56% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.85% และ 0.79% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

โมซัมบิกประมาณ 29,498 ตัน มูลค่าประมาณ 17.678 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 36.2% และมูลค่าลดลง 22.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.74% และ 0.83% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประมาณ 27,881 ตัน มูลค่าประมาณ 17.413 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 23.0% และมูลค่าลดลง 13.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.7% และ 0.82% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) ออสเตรเลียประมาณ 24,364 ตัน มูลค่าประมาณ 15.658 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 30.8% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 33.84% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.61% และ 0.74% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) ซาอุดีอาระเบียประมาณ 15,881 ตัน มูลค่าประมาณ 10.398 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 35.0% และมูลค่าลดลง 26.74% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ได้หวันประมาณ 12,385 ตัน มูลค่าประมาณ 6.76 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 14.9% และมูลค่าลดลง 16.72% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สหรัฐประมาณ 10,161 ตัน มูลค่าประมาณ 7.517 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 26.9% และมูลค่าลดลง 21.47% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

เนเธอร์แลนด์ประมาณ 6,374 ตัน มูลค่าประมาณ 4.301 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 15.7% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 52.53% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แทนซาเนียประมาณ 6,259 ตัน มูลค่าประมาณ 3.879 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 54.0% และมูลค่าลดลง 50.31% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โปแลนด์ประมาณ 4,380 ตัน มูลค่าประมาณ 2.798 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 25.7% และมูลค่าลดลง 6.63% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แอฟริกาใต้ประมาณ 3,657 ตัน มูลค่าประมาณ 2.368 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 16.9% และมูลค่าลดลง 0.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ฝรั่งเศสประมาณ 2,033 ตัน มูลค่าประมาณ 1.456 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 20.5% และมูลค่าลดลง 3.87% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เบลเยียมประมาณ 1,736 ตัน มูลค่าประมาณ 1.272 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 350.9% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 429.47% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตุรกีประมาณ 1,253 ตัน มูลค่าประมาณ 0.886 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 135.1% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 177.42% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

กัมพูชา

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา รายงานว่า เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 รัฐบาลเวียดนามได้ออกพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 83/2021/ND-CP โดยกำหนดอัตราภาษีนำเข้า 0% สำหรับสินค้า 31 รายการที่นำเข้าจากกัมพูชา เช่น ข้าว สัตว์ปีกที่มีชีวิต เนื้อและชิ้นส่วนของสัตว์ปีก มะนาว เนื้อหมู สำเร็จรูป และใบยาสูบที่ยังไม่แปรรูป เป็นต้น

นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวยังระบุถึงการกำหนดโควตานำเข้าข้าวจากกัมพูชาในปริมาณ 300,000 ตัน และใบยาสูบที่ยังไม่แปรรูป 3,000 ตันต่อปีอีกด้วย ซึ่งการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าพิเศษในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามข้อตกลงในการส่งเสริมการค้าทวิภาคีระหว่างเวียดนามและกัมพูชาในปี 2564-2565

ทั้งนี้ สินค้าที่จะได้รับอัตราภาษีนำเข้า 0% ดังกล่าว จะต้องเป็นสินค้าที่ได้รับใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (C/O) Form S ที่ได้รับจากหน่วยงานที่มีอำนาจของกัมพูชา และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางศุลกากรที่ด่านชายแดนตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก III ที่แนบมาพร้อมกับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ การที่เวียดนามให้โควตานำเข้าข้าวหอมคุณภาพดีจากกัมพูชา อาจจะถูกนำไปผสมรวมกับข้าวของเวียดนามเพื่อส่งออกเป็นข้าวหอมเวียดนาม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าวหอมมะลิของไทยที่มีราคาสูงกว่าในตลาดโลกได้

ที่มา *Oryza.com* และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 มีจำนวนประมาณ 1.57831 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภคประมาณ 49 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 32,000 ตัน) น้อยกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวลดลง 27.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.17768 ล้านตัน ในเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา และลดลง 11.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.78625 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.17884 ล้านตัน ลดลงประมาณ 12.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.20385 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 11.3% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 6 วัน) โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงประมาณ 13.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.20582 ล้านตัน ในเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 0.6484 ล้านตัน ลดลงประมาณ 11.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.72995 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 41.1% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 20 วัน) และลดลงประมาณ 34.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.98631 ล้านตัน ในเดือนกรกฎาคม 2564 ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 0.75107 ล้านตัน ลดลงประมาณ 11.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.85246 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 47.6% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 23 วัน) และลดลง 23.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.98555 ล้านตัน ในเดือนกรกฎาคม 2564

ที่มา *Oryza.com*

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่าในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม-สิงหาคม 2564) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 184,400 ตัน ลดลงประมาณ 10.66% เมื่อเทียบกับปริมาณ 206,400 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 100,500 ตัน ลดลงประมาณ 8.05% เมื่อเทียบกับ 109,300 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 (ประกอบด้วยข้าวขาว 2,600 ตัน ข้าว

หอม 91,500 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 6,300 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 54.5% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 2.83% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 53%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งอ่องกงนำเข้าประมาณ 52,100 ตัน เพิ่มขึ้น 3.58% เมื่อเทียบกับ 50,300 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 (ประกอบด้วยข้าวหอม 47,800 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 4,300 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 28.3% เพิ่มขึ้น 15.98% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 24.4%) ตามด้วยประเทศกัมพูชาประมาณ 7,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.2% โดยอ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาปริมาณลดลง 60.5% และสัดส่วนลดลง 55.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2563) จีนประมาณ 12,900 ตัน ลดลง 7.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา (ส่วนแบ่งตลาด 7.0%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 3,200 ตัน ลดลง 34.69% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา (ส่วนแบ่งตลาด 1.7%) และประเทศอื่นๆ 8,000 ตัน เพิ่มขึ้น 23.08% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา (ส่วนแบ่งตลาด 4.3%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม-สิงหาคม 2564) มีปริมาณ 23,648 ตัน เพิ่มขึ้น 202.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 7,819 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 7,292 ตัน เพิ่มขึ้น 8.95% เมื่อเทียบกับจำนวน 6,693 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประเทศจีนจำนวน 14,635 ตัน สหรัฐฯจำนวน 537 ตัน ลดลง 8.67% เมื่อเทียบกับจำนวน 588 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แคนาดา 119 ตัน ลดลง 64.37% เมื่อเทียบกับ 334 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นต้น

การเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) อ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนสิงหาคม 2564 รวม 14,900 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) จำนวน 11,400 ตัน

ทั้งข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 อ่องกงมีจำนวนผู้เก็บสต็อกข้าวที่ได้จดทะเบียนแล้ว (Registered stockholders of rice) จำนวน 294 ราย และมีสถานที่เก็บรักษาข้าวที่ได้รับอนุมัติ (Approved rice storage places) จำนวน 143 แห่ง โดยในปี 2020 ที่ผ่านมา อัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 40 กิโลกรัม เท่ากับปี 2019 แต่ลดลงประมาณ 14.89% เมื่อเทียบกับจำนวน 47 กิโลกรัมในปี 2011

ทางด้านราคาข้าวเฉลี่ยที่อ่องกงนำเข้าจากประเทศต่างๆนั้น (Average Rice Import CIF (Cost Insurance Freight) Prices) ในเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ราคานำเข้าข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 6.60 เหรียญอ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 6.93 เหรียญอ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคานำเข้าข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 4.94 เหรียญอ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 5.06 เหรียญอ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ในเดือนก่อนหน้า

ด้านราคาขายปลีกเฉลี่ย (Average Retail Prices) ในเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ราคาขายข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 13.67 เหรียญอ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 13.68 เหรียญอ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคาขายข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 10.87 เหรียญอ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 10.77 เหรียญอ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า

ทั้งนี้ ในปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม 2563) อ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 295,800 ตัน ลดลงประมาณ 1.23% เมื่อเทียบกับปริมาณ 299,500 ตัน ในปี 2562 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 155,700 ตัน ลดลงประมาณ 0.45% เมื่อเทียบกับ 156,400 ตัน ในปี 2562 (ประกอบด้วยข้าวขาว 6,600 ตัน ข้าวหอม 140,100 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 9,000 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 52.6% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 0.57% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 52.3%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งอ่องกงนำเข้าประมาณ 78,100 ตัน ลดลง 12.05% เมื่อเทียบกับ 88,800 ตัน ในปี 2562 (ประกอบด้วยข้าวหอม 71,600

ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่น ๆ รวม 6,500 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 26.4%) ตามด้วยประเทศกัมพูชาประมาณ 23,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 8.0% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาปริมาณเพิ่มขึ้น 115.59% และสัดส่วนเพิ่มขึ้น 122.22% เมื่อเทียบกับปี 2562) จีนประมาณ 19,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.7%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 7,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.4%) ออสเตรเลียประมาณ 2,100 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 0.7%) และประเทศอื่นๆ 9,400 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.2%) สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นในปี 2563 มีปริมาณ 12,651 ตัน ลดลง 9.92% เมื่อเทียบกับจำนวน 14,044 ตัน ในปี 2562 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 9,740 ตัน ลดลง 22.89% เมื่อเทียบกับจำนวน 12,632 ตัน ในปี 2562 ตามด้วยประเทศจีนจำนวน 1,250 ตัน เพิ่มขึ้น 681.25% เมื่อเทียบกับจำนวน 160 ตัน ในปี 2562 สหรัฐจำนวน 749 ตัน ลดลง 6.37% เมื่อเทียบกับจำนวน 800 ตัน ในปี 2562 แคนาดา 392 ตัน เพิ่มขึ้น 154.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 154 ตัน ในปี 2562 เป็นต้น

ที่มา Trade and Industry Department

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศผลประมูลนำเข้าข้าวแบบ Minimum Access (MA) tender ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2021/22 (1 เมษายน 2021-31 มีนาคม 2022) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวนรวม 54,000 ตัน ผลการประมูลปรากฏว่า ญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous milled rice (medium grain)) จากสหรัฐจำนวนรวม 26,000 ตัน จากที่มีผู้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอจำนวน 8 ราย โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 15 ตุลาคม-15 ธันวาคม 2564 และซื้อข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled rice (long grain)) จากประเทศไทยจำนวน 28,000 ตัน จากที่มีผู้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอจำนวน 17 ราย โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 15 ตุลาคม-15 ธันวาคม 2564 สำหรับราคาประมูลเฉลี่ย (Average price for successful bids) อยู่ที่ 100,952 เยนต่อตัน (ราคาไม่รวมภาษี) หรือประมาณ 919 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือที่ 109,028 เยนต่อตัน (ราคารวมภาษี) หรือประมาณ 993 เหรียญสหรัฐต่อตัน

เมื่อสัปดาห์ก่อน กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ (MAFF) ประกาศเปิดประมูลนำเข้าข้าวแบบ Simultaneous Buy and Sell (SBS) tender ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2021 (1 เมษายน 2021-31 มีนาคม 2022) ในวันที่ 24 กันยายน 2564 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 25,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวกล้อง/ข้าวสาร (brown or milled rice) จำนวน 22,500 ตัน และข้าวหัก (broken milled rice) จำนวน 2,500 ตัน (รายละเอียดเพิ่มเติมที่ <https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/nyusatu/index.html>)

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ (MAFF) ยังได้ประกาศเปิดประมูลนำเข้าข้าวแบบ CPTPP Simultaneous Buy and Sell (SBS) tender ครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ 2021/22 (1 เมษายน 2021- 31 มีนาคม 2022) ในวันที่ 28 กันยายน 2564 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจากประเทศสมาชิกกลุ่ม CPTPP จำนวน 1,040 ตัน

ทั้งนี้ ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership; CPTPP) เป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมในเรื่องการค้า การบริการ และการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งริเริ่มกันมาตั้งแต่ปี 2006 มีชื่อเดิมว่า TPP (Trans-Pacific

Partnership) และมีสมาชิกทั้งหมด 12 ประเทศ แต่หลังจากสหรัฐฯ ถอนตัวออกไปเมื่อต้นปี 2017 ประเทศสมาชิกที่เหลือก็ตัดสินใจเดินทางมาความตกลงต่อโดยใช้ชื่อใหม่ว่า CPTPP ปัจจุบัน สมาชิก CPTPP มีทั้งหมด 11 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม ที่มา *Oryza.com*

เกาหลีใต้

หน่วยงาน Korea Agri-Fisheries and Food Trade Corporation (KAFTC or aT) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าว (Minimum Market Access tender) แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 (เปิดรับลงทะเบียนการประมูลในวันที่ 9 กันยายน 2564) ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าว (non-glutinous brown/milled rice) รวมทั้งหมด 42,222 ตัน ซึ่งปรากฏว่าเกาหลีใต้ตกลงซื้อข้าวจำนวนรวม 42,222 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ และไทย ประกอบด้วย 1.ข้าวกล้องเมล็ดกลางที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice – medium grain) จากสหรัฐฯ (US No.3) โดยบริษัท Fila Sun Co.,Ltd. จำนวน 20,000 ตัน ในราคา 1,238.42 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 22 เมษายน 2565

2.ข้าวกล้องเมล็ดยาวที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice – long grain) จากประเทศไทย โดยบริษัท POSCO International จำนวน 11,111 ตัน ในราคา 485 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 3.ข้าวกล้องเมล็ดยาวที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice – long grain) จากประเทศไทย โดยบริษัท POSCO International จำนวน 11,111 ตัน ในราคา 487 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 31 มีนาคม 2565

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบสองเดือนเนื่องจากค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้น ขณะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศอ่อนตัวลงเนื่องจากผู้ซื้อหันไปซื้อข้าวจากแหล่งอื่นที่ราคาถูกลงกว่า โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 360-365 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 358-363 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งถือเป็นระดับราคาสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าเงินรูปีปรับตัวแข็งค่าขึ้นประมาณ 0.7% เมื่อเทียบกับช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ส่วนต่างด้านราคาจากอัตราแลกเปลี่ยนของผู้ส่งออกลดลง จึงทำให้ต้องมีการปรับขึ้นราคาส่งออกข้าว ส่งผลให้ผู้ซื้อบางส่วนหันไปให้ความสนใจข้าวจากแหล่งที่มีราคาถูกลงกว่า เช่น เมียนมาร์ ปากีสถาน เป็นต้น

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า ในปี 2021 นี้ คาดว่าอินเดียจะส่งออกข้าวได้มากเป็นประวัติการณ์ถึง 22 ล้านตัน เนื่องจากมีการส่งออกข้าวไปยังตลาดสำคัญในแอฟริกา และเอเชีย ซึ่งรวมถึงประเทศจีนมากขึ้น ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการส่งออกข้าวของอินเดียพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 45% ของการค้าข้าวของโลก (ปริมาณการค้าข้าวของโลก ในปี 2021 คาดว่าจะมีประมาณ 48.5 ล้านตันข้าวสาร) และมากกว่าผลรวมของการส่งออกข้าวของประเทศไทย เวียดนาม และปากีสถาน

ในปี 2020 ที่ผ่านมา อินเดียส่งออกข้าวได้มากเป็นประวัติการณ์ถึง 14.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 49% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมามีจำนวนมากถึง 9.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 77% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ในปี 2021 นี้ คาดว่าอินเดียจะส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาก็ได้มากถึง 18 ล้านตัน ขณะที่ข้าว

บาทสมาติคาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 4 ล้านตัน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้อินเดียส่งออกข้าวได้มากเป็นประวัติการณ์นั้นคือ ราคาข้าวที่ถูกกว่าประเทศคู่แข่งมาก ซึ่งนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 เป็นต้นมา ราคาข้าวของอินเดียก็อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าข้าวไทย และเวียดนาม มาโดยตลอด โดยราคาข้าวอินเดียต่ำกว่าประเทศคู่แข่งประมาณ 100 สหรัฐฯ ต่อตัน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอินเดียจะได้เปรียบในเรื่องของราคาข้าวที่ถูกกว่าประเทศคู่แข่ง แต่ก็มีอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การส่งออกข้าวเผชิญกับปัญหาคอขวดคือ โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือสำหรับการส่งออกข้าวที่ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านลอจิสติกส์ โดยที่ท่าเรือ Kakinada Anchorage ซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญของการส่งออกข้าวทางด้านตะวันออกของประเทศมีปัญหาข้อจำกัดของโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่สามารถรองรับการขนถ่ายสินค้าได้เป็นจำนวนมากในเวลาเดียวกัน จนทำให้เกิดปัญหาการคับคั่งที่ท่าเรือเพราะมีรถบรรทุกสินค้าที่มารอขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือจำนวนมาก ทำให้เกิดความล่าช้าและค่าใช้จ่ายจำนวนมาก (demurrage charges) ซึ่งทำให้ผู้ซื้อบางส่วนหันไปหาซื้อข้าวจากแหล่งอื่นที่มีปัญหาน้อยกว่า

ในระยะต่อมา ทางการของรัฐ Andhra Pradesh ได้แก้ปัญหาดังกล่าวโดยการเปิดใช้ท่าเรืออีกแห่งคือ ท่าเรือน้ำลึกที่เมือง Kakinada โดยเริ่มใช้มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำให้ปัญหาความล่าช้าที่ท่าเรือบรรเทาลงไป และคำสั่งซื้อจากต่างประเทศก็กลับมายังอินเดียอีกครั้ง ซึ่งส่งผลให้ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ อินเดียสามารถส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาทสมาติได้มากถึง 12.84 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 65% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะเป็นการส่งออกผ่านทางท่าเรือน้ำลึกอย่างน้อย 1 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอินเดียจะมีท่าเรือสำหรับส่งออกข้าวมากขึ้น แต่ก็ยังคงมีปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่สามารถรองรับการขนถ่ายสินค้าได้เป็นจำนวนมากในเวลาเดียวกัน เช่น ที่ท่าเรือในเมือง Kakinada ต้องใช้เวลาในการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือประมาณ 1 เดือน สำหรับเรือที่บรรทุกข้าวประมาณ 33,000 ตัน ซึ่งมากกว่าการขนถ่ายสินค้าของไทยที่ใช้เวลาประมาณ 11 วันเท่านั้น

ด้านผู้บริหารของบริษัท Olam ระบุว่า สถานการณ์ที่ท่าเรือ Kakinada ดึงตัวมากขึ้นหลังจากที่มีปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวโดยตู้คอนเทนเนอร์พุ่งสูงขึ้น ซึ่งทำให้มีการหันมาใช้การขนส่งข้าวแบบเทกองขึ้นเรือใหญ่มากขึ้น ขณะที่ นาย B.V. Krishna Rao ประธานสมาคมผู้ส่งออกข้าวอินเดีย (the Rice Exporters Association of India) ระบุว่า การขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือ Kakinada สามารถขนถ่ายสินค้าข้าวขึ้นเรือได้อีกประมาณ 2 ล้านตัน หากมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและมีการใช้เครื่องจักรในกระบวนการขนถ่ายสินค้ามากกว่าในปัจจุบัน

ที่มา *Oryza.com*

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นเดือนที่ 2 ของปีงบประมาณ 2021/22 (กรกฎาคม 2564-มิถุนายน 2565) ปากีสถานส่งออกข้าวจำนวน 246,198 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 46.88% เมื่อเทียบกับจำนวน 167,614 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 และเพิ่มขึ้น 6.45% เมื่อเทียบกับจำนวน 231,278 ตัน ในเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยในเดือนสิงหาคม 2564 ปากีสถานส่งออกข้าวบาทสมาติ 57,515 ตัน เพิ่มขึ้น 59.72% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2563 แต่ลดลง 18.43% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2564 ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาทสมาติมีการ

ส่งออก 188,683 ตัน เพิ่มขึ้น 43.37% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2563 และเพิ่มขึ้น 17.36% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2564

สำหรับมูลค่าการส่งออกข้าวในเดือนสิงหาคม 2564 อยู่ที่ 140.467 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 41.62% เมื่อเทียบกับ 99.187 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2563 และเพิ่มขึ้น 0.49% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2564 โดยมูลค่าของข้าวบาสมาดูอยู่ที่ 50.489 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 50.57% เมื่อเทียบกับ 33.531 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2563 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดูอยู่ที่ 89.978 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 37.04% เมื่อเทียบกับ 65.656 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2563

ทั้งนี้ ในช่วง 2 เดือนแรก (กรกฎาคม-สิงหาคม 2564) ของปีงบประมาณ 2021/22 (กรกฎาคม 2564-มิถุนายน 2565) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 477,476 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 433,178 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยส่งออกข้าวบาสมาดูจำนวน 128,023 ตัน เพิ่มขึ้น 36.69% เมื่อเทียบกับจำนวน 91,648 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดูจำนวน 349,453 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 341,530 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563

โดยมูลค่าการส่งออกข้าวรวมอยู่ที่ 280.247 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 13.03% เมื่อเทียบกับ 247.949 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2563 แบ่งเป็นมูลค่าของข้าวบาสมาดูอยู่ที่ 109.438 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 27.63% เมื่อเทียบกับ 85.743 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2563 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดูอยู่ที่ 170.809 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 5.3% เมื่อเทียบกับ 162.206 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2563

ในปีงบประมาณ 2020/21 (กรกฎาคม 2563-มิถุนายน 2564) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 3,691,437 ตัน ลดลงประมาณ 11.03% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,149,185 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยส่งออกข้าวบาสมาดูจำนวน 629,069 ตัน ลดลง 27.35% เมื่อเทียบกับจำนวน 865,949 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดูจำนวน 3,062,368 ตัน ลดลงประมาณ 6.73% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,283,236 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563

โดยมูลค่าการส่งออกข้าวรวมอยู่ที่ 2,041.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 6.17% เมื่อเทียบกับ 2,175.512 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2563 แบ่งเป็นมูลค่าของข้าวบาสมาดูอยู่ที่ 575.657 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 26.51% เมื่อเทียบกับ 783.277 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2563 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดูอยู่ที่ 1,465.683 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 5.28% เมื่อเทียบกับ 1,392.235 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2563

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปได้ปรับเพิ่มภาษีนำเข้าข้าวกล้อง (husked rice) เป็น 42.50 ยูโรต่อตัน (ประมาณ 50.2 เหรียญสหรัฐฯ) จากเดิมที่ 30 ยูโรต่อตัน (ประมาณ 35.4 เหรียญสหรัฐฯ) โดยประกาศดังกล่าวเผยแพร่เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 สามารถดูประกาศได้ที่ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1458&qid=1631630060975&from=EN>

ทั้งนี้ ในปีการเพาะปลูก 2020/21 (1 กันยายน 2563-31 สิงหาคม 2564) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (husked rice) จำนวน 420,172 ตัน (นอกเหนือจากใบอนุญาตนำเข้าข้าวบาสมัติ)

เมื่อเดือนมีนาคม 2564 สหภาพยุโรปได้ปรับลดภาชนะนำเข้าข้าวกล้อง (husked or brown rice (non-basmati)) ลงจาก 60 ยูโรต่อตัน (71 เหรียญสหรัฐ) เป็น 30 ยูโรต่อตัน (42 เหรียญสหรัฐ) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยสหภาพยุโรปจะมีการทบทวนอัตราภาชนะนำเข้าข้าวปีละ 2 ครั้ง (1 มีนาคม และ 1 กันยายน)

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-31 สิงหาคม 2565) ในช่วงวันที่ 1-14 กันยายน 2564 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 34,426 ตัน ลดลงประมาณ 40.43% เมื่อเทียบกับจำนวน 57,792 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 2,632 ตัน ลดลงประมาณ 74.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 10,364 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 31,794 ตัน ลดลงประมาณ 32.96% เมื่อเทียบกับจำนวน 47,428 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 8,424 ตัน ลดลงประมาณ 25.59% เมื่อเทียบกับจำนวน 11,322 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 14 กันยายน 2564 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 14,837 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-14 กันยายน 2564 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย เนเธอร์แลนด์ 6,232 ตัน ฝรั่งเศส 3,667 ตัน อิตาลี 5,268 ตัน สเปน 3,574 ตัน โปแลนด์ 2,444 ตัน เยอรมนี 1,859 ตัน เบลเยียม 3,749 ตัน โปรตุเกส 4,978 ตัน สาธารณรัฐเชค 517 ตัน สวีเดน 712 ตัน บัลแกเรีย 10 ตัน ลิทัวเนีย 273 ตัน เดนมาร์ก 206 ตัน ฮังการี 96 ตัน โรมาเนีย 21 ตัน ออสเตรีย 113 ตัน กรีซ 200 ตัน ไอร์แลนด์ 241 ตัน ไชปรัส 47 ตัน ฟินแลนด์ 102 ตัน เป็นต้น

การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-13 กันยายน 2564 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากจีนจำนวน 9,521 ตัน เพิ่มขึ้น 882.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 3,629 ตัน เพิ่มขึ้น 83.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 2,604 ตัน ลดลง 15.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปารากวัยจำนวน 1,058 ตัน เพิ่มขึ้น 45.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 2,682 ตัน เพิ่มขึ้น 148.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถาน 2,063 ตัน เพิ่มขึ้น 36.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 2,034 ตัน ลดลง 5.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 1,651 ตัน ลดลง 49.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 1,265 ตัน ลดลง 44.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 3,869 ตัน ลดลง 30.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากบราซิลจำนวน 4,869 ตัน

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-13 กันยายน 2564 ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น บัลแกเรีย 9,521 ตัน เบลเยียม 2,254 ตัน

โปรตุเกส 3,629 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,360 ตัน สเปน 684 ตัน โปแลนด์ 553 ตัน อิตาลี 186 ตัน เยอรมนี 55 ตัน โรมาเนีย 17 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น เนเธอร์แลนด์ 4,038 ตัน โปแลนด์ 1,630 ตัน เยอรมนี 1,616 ตัน สเปน 915 ตัน โรมาเนีย 606 ตัน โปรตุเกส 704 ตัน อิตาลี 652 ตัน เบลเยียม 373 ตัน สาธารณรัฐเชค 296 ตัน ลิทัวเนีย 275 ตัน สวีเดน 497 ตัน ออสเตรีย 312 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 8,367 ตัน เนเธอร์แลนด์ 1,037 ตัน โปแลนด์ 734 ตัน อิตาลี 100 ตัน สเปน 481 ตัน เยอรมนี 7 ตัน โปรตุเกส 241 ตัน ลิทัวเนีย 75 ตัน สโลเวเนีย 102 ตัน มอลตา 23 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกในปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-31 สิงหาคม 2565) นั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-14 กันยายน 2564 มีการส่งออกข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 12,089 ตัน เพิ่มขึ้น 113.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 5,670 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 8,320 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 89.05% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,401 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 3,769 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 196.94% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,269 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 14 กันยายน 2564 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 7,084 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-14 กันยายน 2564-31 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 4,261 ตัน สเปน 2,710 ตัน โปรตุเกส 3,065 ตัน กรีซ 39 ตัน เบลเยียม 609 ตัน เนเธอร์แลนด์ 654 ตัน บัลแกเรีย 116 ตัน ฝรั่งเศส 78 ตัน โรมาเนีย 85 ตัน เยอรมนี 31 ตัน สาธารณรัฐเชค 360 ตัน เดนมาร์ก 19 ตัน เป็นต้น

การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-31 สิงหาคม 2564) มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 1,183,042 ตัน ลดลงประมาณ 26.96% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,619,684 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 200,734 ตัน ลดลงประมาณ 37.83% เมื่อเทียบกับจำนวน 322,857 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 982,308 ตัน ลดลงประมาณ 24.25% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,296,826 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 367,818 ตัน ลดลงประมาณ 29.06% เมื่อเทียบกับจำนวน 518,475 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-31 สิงหาคม 2564 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย เนเธอร์แลนด์ 202,301 ตัน ฝรั่งเศส 180,577 ตัน อิตาลี 116,266 ตัน สเปน 123,903 ตัน โปแลนด์ 83,699 ตัน เยอรมนี 79,380 ตัน เบลเยียม 78,954 ตัน โปรตุเกส 69,875 ตัน สาธารณรัฐเชค 31,773 ตัน สวีเดน 29,716 ตัน บัลแกเรีย 33,805 ตัน ลิทัวเนีย 13,889 ตัน เดนมาร์ก 8,209 ตัน ฮังการี 8,149 ตัน สโลวาเกีย 7,830 ตัน โรมาเนีย 7,531 ตัน ออสเตรีย 6,429 ตัน กรีซ 5,749 ตัน ไอร์แลนด์ 4,868 ตัน ไชปรัส 3,649 ตัน ฟินแลนด์ 2,949 ตัน เป็นต้น (สำหรับข้อมูลของสหราชอาณาจักรมีการนำเข้าจนถึงช่วงต้นปี 2564 ปริมาณ 80,355 ตัน และหลังจากนั้นไม่มีการรายงานข้อมูล)

การส่งออกในปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-31 สิงหาคม 2564) มีการส่งออกข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 326,529 ตัน

เพิ่มขึ้น 50.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 217,360 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 231,938 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 34.72% เมื่อเทียบกับจำนวน 172,157 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 94,591 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 109.26% เมื่อเทียบกับจำนวน 45,202 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-31 สิงหาคม 2564 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลี จำนวน 156,369 ตัน สเปน 51,494 ตัน โปตุเกส 35,169 ตัน กรีซ 20,887 ตัน เบลเยียม 20,980 ตัน เนเธอร์แลนด์ 18,891 ตัน บัลแกเรีย 6,304 ตัน ฝรั่งเศส 4,820 ตัน โรมาเนีย 3,531 ตัน เยอรมนี 2,874 ตัน โปแลนด์ 2,120 ตัน สาธารณรัฐเช็ก 1,041 ตัน เดนมาร์ก 527 ตัน เป็นต้น (สำหรับข้อมูลของสหราชอาณาจักรมีการส่งออกจนถึงช่วงต้นปี 2564 ปริมาณ 224 ตัน และหลังจากนั้นไม่มีการรายงานข้อมูล)

ที่มา *Oryza.com*

